

THÔNG BÁO

V/v Bánh và rượu dùng trong Thánh lễ

Kính gửi: Quý cha, quý tu sĩ và anh chị em tín hữu.

Kính thưa quý cha và anh chị em,

Ngày 15/06/2017, Đức Hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã gửi thư luân lưu cho các Giám mục nói về vấn đề bánh và rượu lễ, trong đó, Bộ nêu lên những điểm sau đây:

1. Theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích gửi thư này đến các Giám mục giáo phận (và các vị được luật đồng hóa với Giám mục giáo phận), để nhắc nhở các vị là những người, hơn ai hết, có phận vụ cung cấp đúng chuẩn mực những gì cần thiết để cử hành Bữa Tiệc của Chúa (x. Lc 22,8.13). Là người phân phát chính yếu các màu nhiệm của Thiên Chúa, người điều hành, cổ vũ và bảo toàn các sinh hoạt phụng vụ trong Giáo Hội được trao phó cho ngài (x. GL 835 §1), chính Giám mục có trách nhiệm quan tâm đến phẩm chất của bánh và rượu dùng trong Bí tích Thánh Thể, và cả phẩm cách của những người sản xuất bánh rượu ấy. Để có thể giúp ích cho các Giám mục, thư này sẽ nhắc lại những quy định hiện hành, đồng thời cũng nêu lên một số chỉ dẫn thực hành.

2. Nhìn chung, một số cộng đoàn dòng tu vẫn tiếp tục đảm nhận việc sản xuất bánh và rượu dùng để cử hành Bí tích Thánh Thể, tuy nhiên hiện nay, chúng ta gặp thấy bánh lễ, rượu lễ cũng được bày bán tại các siêu thị, các cửa hàng và cả trên mạng *Internet*. Để tránh mọi nghi ngờ về tính thành sự liên quan đến chất thể của Bí tích Thánh Thể, Bộ Phụng tự đề nghị các Đấng Bản quyền đưa ra những chỉ thị về vấn đề này, chẳng hạn phải có giấy xác nhận rõ rệt để bảo đảm chất thể của Bí tích Thánh Thể.

Bản quyền Giáo phận cần lưu tâm nhắc nhở các linh mục, đặc biệt các cha xứ và các vị quản nhiệm thánh đường, về trách vụ phải biết rõ nguồn cung cấp bánh và rượu lễ cũng như phẩm chất xứng hợp của chất thể bí tích.

Bản quyền Giáo phận cũng phải cung cấp thông tin và nhắc nhở những người sản xuất về yêu cầu phải tuyệt đối tuân thủ các quy định liên quan đến bánh và rượu lễ.

3. Các quy định về chất thể của Bí tích Thánh Thể, ghi trong Giáo Luật khoản 924 cũng như trong các số 319-323 của *Quy chế tổng quát sách lễ Rôma*, đã được giải thích trong Huấn thị *Redemptionis Sacramentum* của Bộ Phụng tự (25.3.2004):

a) “Hy tế Tạ ơn phải được cử hành với bánh không men, làm từ lúa mì nguyên chất và mới làm để tránh nguy cơ hư hoại. Vì thế, bánh làm bằng chất liệu khác, kể cả từ ngũ cốc, hoặc có pha thêm chất khác ngoài lúa mì với tỉ lệ lên độ, theo ý kiến chung, không thể gọi đó là bánh bột mì, không là chất thể thành sự để cử hành Hy tế và Bí tích Thánh Thể. Việc thêm các chất khác trong quy trình sản xuất bánh dùng trong Thánh lễ, như trái cây, đường hoặc mật ong, là một sự lạm dụng nghiêm trọng. Và dĩ nhiên bánh lễ phải được sản xuất bởi những người không chỉ trỗi vượt về tính liêm chính, mà còn có kỹ năng trong lĩnh vực này, và sử dụng các dụng cụ thích hợp” (số 48).

b) “Hy tế Tạ ơn phải được cử hành với rượu nho tự nhiên, nguyên chất và không bị hư hoại, không pha nguyên liệu nào khác. Phải lưu ý bảo toàn phẩm chất của rượu dùng để dâng lễ và không để rượu bị chua. Tuyệt đối cấm sử dụng rượu không đáng tin cậy hoặc không có nguồn gốc rõ ràng, vì Giáo Hội buộc phải có sự chắc chắn về những điều kiện thiết yếu để bí tích thành sự. Không thể nại đến bất kỳ lý do nào để biện minh cho việc sử dụng các loại thức uống khác, bất cứ thức uống nào khác cũng không là chất thể thành sự” (số 50).

Để đảm bảo tính thành sự của Bí tích Thánh Thể, theo sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo phận, Ban Phụng vụ Giáo phận có những quy định cụ thể như sau:

1. Từ nay, Tòa Giám mục sẽ cung cấp bánh lễ cho các giáo xứ trong giáo phận như đã cung cấp rượu lễ lâu nay.

2. Để đảm bảo chất lượng của bột làm bánh lễ đúng với quy định của phụng vụ:

a) Các giáo xứ sẽ chỉ mua bánh lễ từ Tòa Giám mục, chứ không phải từ nơi nào khác, kể cả trường hợp được gửi tặng.

b) Các giáo xứ làm bánh lễ riêng phải lấy bột từ Tòa Giám mục.

Kính chúc quý cha và anh chị em luôn bình an, hạnh phúc và thiện hảo.

Tòa Giám mục Xã Đoài, ngày 30/9/2020

Thông qua Đức Giám mục Giáo phận

Trưởng Ban Phụng vụ



+Anphong Nguyễn Hữu Long

Lm. Dom. Phạm Xuân Kế